

Số: 218/BC-HĐND

Bình Long, ngày 17 tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO

Tổng hợp kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND đối với các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Thứ 17, HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 02 Ban HĐND thị xã theo quy định của Luật; để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 17, HĐND thị xã khóa XII, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp thứ 17 của HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Căn cứ các quy định của pháp luật, kết quả giám sát của các đại biểu và của hai Ban HĐND, đối chiếu với nội dung của các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết, hai Ban đã tiến hành thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp. Hai Ban cơ bản thống nhất với nội dung, thể thức và bố cục các Báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã, của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự thị xã và các dự thảo Nghị quyết đồng thời nhận định và đánh giá thêm một số nội dung như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

1. Đối với UBND thị xã

Năm 2024, là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tuy vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với tinh thần “Kỷ cương, trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, kịp thời đưa các chủ trương, chính sách của Trung ương, của Tỉnh, thị xã đi vào cuộc sống, đẩy mạnh phục hồi phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao; hoạt động thương mại, dịch vụ, xuất khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lĩnh vực văn hóa – xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực; công tác an sinh xã hội được chú trọng, đời sống người dân được cải thiện; công tác chuyển đổi số được đẩy mạnh. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thị xã.

Trong chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã đã thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc; quyết liệt đôn đốc, chỉ đạo các phòng, ban và UBND các xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao bảo đảm theo yêu cầu. Bên cạnh đó, UBND thị xã đã điều hành linh hoạt, hiệu quả, chỉ đạo thành viên UBND thị xã tăng

cường trách nhiệm người đứng đầu; đẩy mạnh công tác phối hợp, làm việc trực tiếp với các địa phương, các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vấn đề vướng mắc phát sinh; chấn chỉnh, tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc của các phòng, ban, địa phương và cán bộ, công chức...

Ngoài ra UBND thị xã đã duy trì mối quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND thị xã, các Ban của HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã, Tòa án nhân dân thị xã... trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách địa phương

Tình hình kinh tế trên địa bàn thị xã cơ bản ổn định; các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường đã tập trung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất công nghiệp tiếp tục được khôi phục; hoạt động thương mại, dịch vụ đáp ứng tốt các yêu cầu phục vụ Nhân dân.

Tốc độ tăng trưởng năm 2024 ước thực hiện là 13,17%. Tổng giá trị sản xuất theo giá cố định (giá SS2010) Ước thực hiện năm 2024 đạt 12.004,32 tỷ đồng, (Kế hoạch năm 2024 là 11.981 tỷ đồng), tăng 13,17% so với năm 2023. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành cả năm 2024 ước thực hiện năm 2024 đạt 16.637,30 tỷ đồng, (Kế hoạch năm 2024 là 16.507 tỷ đồng) tăng 13,87% so với cùng kỳ năm 2023. Cơ cấu kinh tế: Nông - Lâm - Thủy sản: 7,86%, Công nghiệp-Xây dựng: 44,90%, Thương mại - Dịch vụ: 47,24% (KH năm 2024: Nông - Lâm - Thủy sản: 7,88%, Công nghiệp - Xây dựng: 45,25%, Thương mại - Dịch vụ: 48,88%).

Tổng thu NSNN thực hiện 11 tháng là 213,138 tỷ đồng, đạt 77% dự toán tỉnh giao (277 tỷ đồng), đạt 69% dự toán HĐND thị xã giao (307 tỷ đồng) và bằng 86% so với cùng kỳ năm 2023 (248,725 tỷ đồng). Ước thực hiện thu NSNN năm 2024 là 239,033 tỷ đồng, đạt 86% dự toán tỉnh giao (277 tỷ đồng), đạt 78% dự toán HĐND thị xã giao (307 tỷ đồng) và bằng 100% so với ước thực hiện cả năm 2024 (thị xã ước).

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 11 tháng là 443,929 tỷ đồng, đạt 84% dự toán tỉnh giao (526, tỷ đồng) và đạt 68% dự toán thị xã giao (649,718 tỷ đồng). Ước thực hiện chi cả năm là 600 tỷ đồng, đạt 114% dự toán tỉnh giao và đạt 92% dự toán thị xã giao.

Về kinh tế: Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng thương mại và dịch vụ chiếm ngày càng cao; cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, đô thị được chỉnh trang.

Về văn hóa - xã hội: Các chế độ chính sách và an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân, đặc biệt là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm chăm lo; giáo dục và đào tạo có bước

phát triển; công tác phòng, chống dịch bệnh được đảm bảo, công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng; công tác quản lý, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa đạt nhiều kết quả; hoạt động văn hóa, thể thao và tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai thực hiện hiệu quả, tạo sức lan tỏa lớn trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đăng cai và tham gia giải Bơi các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024, đơn vị thị xã Bình Long đạt giải nhất toàn đoàn; Giải vô địch Vovinam các lứa tuổi tỉnh Bình Phước năm 2024, đạt giải III toàn đoàn. Hướng dẫn Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã tổ chức các giải thể thao chào mừng Kỷ niệm 15 năm thành lập thị xã Bình Long (01/11/2009 - 01/11/2024).

1.2. Công tác phòng chống tham nhũng

Công tác phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được quan tâm thường xuyên, chỉ đạo kịp thời cùng với việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống tham nhũng trên các lĩnh vực nên có những chuyển biến tích cực. Các hoạt động thanh tra, kiểm tra được triển khai thực hiện; Các đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong các hoạt động của mình để từng bước kiểm soát được việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là vi phạm pháp luật về tham nhũng, lãng phí; tạo điều kiện thuận lợi để giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với những hoạt động nêu trên, trong năm 2024 UBND thị xã Bình Long không tiếp nhận trường hợp đơn tố cáo, kiến nghị nào về tham nhũng và cũng không có trường hợp tham nhũng xảy ra trên địa bàn.

1.3. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Nhìn chung, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được chính quyền các cấp trên địa bàn thị xã quan tâm, tập trung chỉ đạo giải quyết tốt các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Việc thực hiện chế độ lãnh đạo trực tiếp công dân định kỳ và đột xuất luôn được thực hiện nghiêm túc, vì vậy những kiến nghị, phản ánh, những vấn đề mà nhân dân bức xúc luôn được ghi nhận kịp thời và chỉ đạo các ngành chức năng tham mưu giải quyết.

Từ đầu năm đến nay, UBND thị xã Bình Long đã tiếp 112 lượt người, trong đó: Lãnh đạo thị xã tiếp 109 lượt người, cán bộ tiếp thường xuyên 03 lượt người. tổng đơn thư tiếp nhận 29 đơn: trong đó 23 đơn kiến nghị, phản ánh; 06 đơn khiếu nại, không có đơn tố cáo; giải quyết xong 24/29 đơn gồm: 21 đơn kiến nghị, phản ánh, 03 đơn khiếu nại; 05 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh đang giải quyết.

Kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri: UBND thị xã tiếp nhận 35 ý kiến, kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp giữa năm và cuối năm 2024 của HĐND thị xã khóa XII. Kết quả: UBND thị xã đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND thị xã giải quyết 35/35 ý kiến đạt 100%.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo còn có những hạn chế, như: công tác lãnh đạo, chỉ

đạo của cấp ủy, chính quyền một số đơn vị trong việc thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn hạn chế; một số vụ việc xảy ra chưa được giải quyết dứt điểm ngay từ cơ sở, dẫn đến tình trạng khiếu kiện vượt cấp; công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ chuyên môn khác dẫn đến một số vụ việc khiếu nại giải quyết còn phải gia hạn thời gian giải quyết, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều cấp.

1.4. Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí

Công tác thực tiết kiệm, chống lãng phí tiếp tục được triển khai đồng bộ bằng nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực... công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí tại đơn vị trên địa bàn thị xã trong thời gian vừa qua đã được cụ thể hóa bằng những hành động cụ thể, cán bộ công chức trong đơn vị ngày càng có ý thức và trách nhiệm hơn trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nhìn chung các đơn vị luôn tuân thủ đúng quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động. Toàn thể cán bộ, công chức trong các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định về thời gian làm việc, không xảy ra tình trạng đi trễ về sớm và làm việc riêng trong giờ làm việc.

Tuy nhiên tại một số đơn vị có triển khai thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhưng chưa thật sự hiệu quả, ý thức tiết kiệm của một số ít cán bộ công chức, viên chức chưa cao; đồng thời chưa chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí làm ảnh hưởng đến việc đánh giá, tổng hợp tình hình chung của thị xã.

1.5. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội

Tình hình an ninh chính trị: Trong năm 2024, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã được giữ vững, ổn định, các ngành chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình về ANCT, các vấn đề dân tộc, tôn giáo, qua đó đã kịp thời phát hiện và giải quyết, không để xảy ra bị động bất ngờ, diễn biến tình hình, vụ việc phức tạp.

Tình hình trật tự, an toàn xã hội công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo, qua đó các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra cơ bản hoàn thành đúng tiến độ. Ngành Công an phát huy vai trò nòng cốt đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức nhiều đợt truy quét, tấn công trấn áp tội phạm; kịp thời phát hiện, điều tra, triệt phá nhiều vụ án có tính chất phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

Trật tự an toàn xã hội: Trên địa bàn thị xã xảy ra 41 vụ giảm 04 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 20 vụ 97 đối tượng vi phạm tệ nạn xã hội ít hơn 17 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 37 vụ vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, không tăng/giảm so cùng kỳ năm trước; không phát hiện vi phạm pháp luật về tham nhũng và chức vụ; phát hiện 32 vụ vi phạm pháp luật về môi trường,

nhiều hơn 04 vụ so với cùng kỳ năm trước; phát hiện 22 vụ đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, ít hơn 01 vụ so với cùng kỳ năm trước;

Tai nạn giao thông: Xảy ra 03 vụ TNGT nghiêm trọng trên tuyến đường Công an thị xã phụ trách, chết 03 người, không có người bị thương (so với cùng kỳ năm 2023 không tăng/giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương). Tuần tra kiểm soát phát hiện 2.229 trường hợp vi phạm. Tổng xử phạt hành chính với tổng số tiền là 6.010.093.000 đồng.

Đánh giá chung

Công tác chỉ đạo, điều hành, UBND thị xã luôn tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp trách nhiệm của tập thể UBND thị xã với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và từng Ủy viên UBND thị xã. Mọi hoạt động của UBND thị xã đều chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy và tuân thủ quy định pháp luật, do đó kết quả kinh tế- xã hội của thị xã tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất của từng ngành đều tăng so với cùng kỳ; lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, nhiều chính sách hỗ trợ an sinh xã hội được triển khai kịp thời có hiệu quả; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phong phú đa dạng; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, ổn định; vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, tai nạn giao thông giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023. (riêng vi phạm pháp luật về môi trường tăng 04 vụ so với cùng kỳ năm trước).

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại hạn chế như: Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt so với kế hoạch đề ra (có 22/23 chỉ tiêu đạt và vượt), 01 chỉ tiêu thu ngân sách không đạt, cụ thể:

+ Chỉ tiêu Thu ngân sách ước năm 2024 đạt 86% dự toán tỉnh giao và bằng 78% dự toán thị xã giao, không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị thị xã, địa phương trong xử lý công việc đôi lúc chưa nhịp nhàng, kịp thời.

Tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi, nhiều thủ đoạn, gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy có nhiều diễn biến phức tạp về số vụ, đối tượng phạm tội.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Với những số liệu được trình bày trong Báo cáo đối chiếu với các quy định và tình hình thực tiễn 02 Ban HĐND nhận định về hoạt động của các cơ quan như sau:

2.1. Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân

Năm 2024, Viện KSND thị xã Bình Long đã Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thị xã Bình Long là 75 vụ - 133 bị can, tăng 07 vụ - 26 bị can (tăng 9,3%) so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó chủ yếu là tội phạm về trật tự xã hội, tội phạm xâm phạm sở hữu; các loại tội phạm về ma túy...

Tội phạm về trật tự xã hội: Khởi tố 18 vụ/ 52 bị can, trong đó: 02 vụ/ 03

bị can tội Cố ý gây thương tích; 02 vụ/ 02 bị can tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi; 01 vụ/01 bị can tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi; 06 vụ/06 bị can tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; 03 vụ/12 bị can tội gây rối trật tự công cộng; 04 vụ/28 bị can tội đánh bạc; 0 vụ/ 03 bị can tội gá bạc. Năm 2024, tội phạm xâm phạm trật tự xã hội tăng 01 vụ/20 bị can so với năm 2023.

Tội phạm về sở hữu, kinh tế: Khởi tố 34 vụ/ 38 bị can, trong đó: 01 vụ/ 01 bị can tội cướp tài sản; 15 vụ/ 22 bị can tội Trộm cắp tài sản; 09 vụ/ 06 bị can tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 01 vụ/ 01 bị can tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 01 vụ/ 01 bị can tội hủy hoại tài sản; 04 vụ/ 04 bị can tội buôn bán hàng cấm; 02 vụ/ 02 bị can tội vận chuyển hàng cấm; 01 vụ/ 01 bị can tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trong năm 2024, loại tội phạm xâm phạm sở hữu, kinh tế, môi trường tăng 07 vụ/ 14 bị can so với năm 2023.

Tội phạm về ma túy: Khởi tố 23 vụ/ 39 bị can, trong đó: 14 vụ/ 17 bị can tội tàng trữ trái phép chất ma túy; 04 vụ/ 09 bị can tội mua bán trái phép chất ma túy; 05/ 12 bị can tội tổ chức sử dụng phép chất ma túy; 0 vụ/ 01 bị can tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả hoàn thành 100% chỉ tiêu nghiệp vụ. Thực hiện 93 chỉ tiêu nghiệp vụ của Viện KSND cấp huyện, trong đó có 37 chỉ tiêu hoàn thành, 40 chỉ tiêu vượt mức và 16 chỉ tiêu không phát sinh. Thực hiện tốt nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm và chống tham nhũng, tiêu cực; tỷ lệ bắt giữ hình sự chuyên khởi tố đạt 100%; không có vụ án hình sự Viện KSND thị xã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung có lỗi của Kiểm sát viên; Tỷ lệ án hình sự Tòa án Trả hồ sơ để điều tra bổ sung cho Viện KSND thị xã có trách nhiệm của Kiểm sát viên chiếm 1,72% (trong chỉ tiêu cho phép không vượt quá 03%); không xảy ra trường hợp đình chỉ bị can do không phạm tội, Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội hoặc khác tội danh Viện KSND thị xã truy tố. Chất lượng tranh tụng, phát biểu của KSV tại các phiên tòa, phiên họp nâng lên, đề xuất quan điểm có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận; không có vụ, việc dân sự bị hủy sửa. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, không xảy ra tình trạng quá hạn tạm giữ, tạm giam; phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót, kịp thời ban hành 17 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm; 04 kiến phòng ngừa; 10 kiến nghị trong các Kết luận trực tiếp kiểm sát các kiến nghị đều được cơ quan liên quan chấp nhận và trả lời bằng văn bản; ban hành 01 kháng nghị được TAND thị xã chấp nhận. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; xây dựng, giữ gìn đoàn kết nội bộ. Duy trì tốt mối quan hệ phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền và các cơ quan tư pháp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

2.2. Hoạt động của Tòa án nhân dân

Trong năm 2024, TAND thị xã Bình Long đã giải quyết 654/678 vụ, việc đã thụ lý các loại (tạm đình chỉ 10 vụ), đạt tỷ lệ 95,2%. Tỷ lệ hòa giải thành chung: 370/678=60,9%. Các bản án, quyết định đều kịp thời chuyển giao cho cơ quan thi hành án để tổ chức thi hành hoặc được tòa án ra quyết định thi hành đối với án

hình sự đúng thời hạn. Trong năm 2024, TAND thị xã Bình Long tổ chức 17 phiên tòa rút kinh nghiệm, bình quân mỗi Thẩm phán tổ chức 3,4 phiên tòa. TAND thị xã đã tổ chức 09 phiên tòa trực tuyến, trong đó có 01 phiên tòa rút kinh nghiệm được truyền hình trực tiếp đến TAND 02 cấp trong tỉnh Bình Phước.

Công tác giải quyết án hình sự: TAND thị xã Bình Long giải quyết 65 vụ - 128 bị cáo/65 vụ - 128 bị cáo đã thụ lý, đạt tỷ lệ 100%. So với cùng kỳ năm 2023 (giải quyết 54 vụ - 76 bị cáo/54 vụ - 76 bị cáo đã thụ lý), số án thụ lý tăng 11 vụ (tăng 52 bị cáo), giải quyết tăng 11 vụ (tăng 52 bị cáo), tỷ lệ giải quyết không tăng không giảm.

Tình hình tội phạm trong án hình sự: Các loại tội phạm chủ yếu là về hành vi chiếm đoạt tài sản: trộm cắp tài sản; tội phạm ma túy; cố ý gây thương tích, đánh bạc.

Trong năm, Tòa án nhân dân thị xã đã có nhiều nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ theo quy định. Chất lượng giải quyết, xét xử các loại án được đảm bảo đúng pháp luật, không có trường hợp oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Các vụ án trọng điểm, phức tạp được xét xử kịp thời, nghiêm minh. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác xây dựng ngành được quan tâm, chú trọng. Nhìn chung, chất lượng giải quyết các loại án từng bước được nâng lên, kết quả xét xử cơ bản bảo đảm nghiêm minh, đúng pháp luật.

Hoạt động của ngành TAND vẫn còn một số nội dung cần quan tâm trong thời gian tới, đó là: Hầu hết các chỉ tiêu của hệ thống tòa án đều đạt, riêng tiến độ giải quyết án, đặc biệt là các vụ án tranh chấp về đất đai, về thừa kế, về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất còn chậm, do tính chất phức tạp của vụ án, đương sự không chấp hành việc triệu tập làm việc của Tòa án, khó khăn việc tổng đạt văn bản tố tụng, xác minh thu thập chứng cứ. Công tác phối hợp của các cơ quan chuyên môn trong cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ theo yêu cầu của Tòa án còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các vụ tranh chấp đất đai. Mặc dù vấn đề này đã được đề cập nhiều lần nhưng đến nay chưa có chuyển biến.

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục trong thời gian tới như: Công tác giải quyết án dân sự nói chung; TAND thị xã Bình Long đã giải quyết 339/372 vụ, việc đã thụ lý (tạm đình chỉ 08 vụ, việc), đạt tỷ lệ 91,1%. So với cùng kỳ năm 2023 (giải quyết 206/224 vụ, việc thụ lý), số án thụ lý tăng 148 vụ, việc và số án giải quyết tăng 133 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết giảm 0,9%. Công tác giải quyết án kinh doanh thương mại: TAND thị xã Bình Long đã giải quyết 04/06 vụ, việc đã thụ lý (tạm đình chỉ 02 vụ, việc), đạt tỷ lệ 66,7%. So với cùng kỳ năm 2023 (giải quyết 03/05 vụ, việc thụ lý), số án thụ lý tăng 01 vụ, việc và số án giải quyết tăng 01 vụ, việc; tỷ lệ giải quyết tăng 6,7%.

Án tạm đình chỉ: TAND thị xã Bình Long có 10 vụ tạm đình chỉ. So với cùng kỳ năm 2023 (05 vụ) tăng 05 vụ. Các lý do tạm đình chỉ đều có căn cứ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, TAND thị xã Bình Long vẫn đảm bảo thời gian giải quyết đúng

theo thời hạn luật định.

2.3. Chi cục Thi hành án dân sự

Trong năm 2024, số việc phải thi hành án tăng cao, nhưng ngành thi hành án dân sự đã có nhiều cố gắng, nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp và đã đạt được một số kết quả nhất định. Công tác xác minh, phân loại án có điều kiện thi hành và chưa có điều kiện thi hành được chú trọng, bảo đảm chính xác, đúng pháp luật. Cơ quan thi hành án dân sự đã tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị hữu quan kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Chi cục Thi hành án dân sự thị xã đã tập trung chỉ đạo, đôn đốc đối với các địa bàn có lượng việc và tiền thi hành cao; luôn bám sát các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổng số giải quyết là 825 việc, trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 211 việc; Số thụ lý mới là 614 việc, tăng 201 việc (tăng 32,21% so với cùng kỳ năm 2023);

+ Sau khi trừ đi số ủy thác 11 việc. Tổng số phải thi hành là 814 việc, trong đó: Số có điều kiện thi hành là 594 việc; Số chưa có điều kiện (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 171 việc; Số việc hoãn là 26 việc, trường hợp khác 24 việc.

+ Số thi hành xong là 507 việc, tăng 08 việc (tăng 0,3%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ **85,35%**, vượt 0,10% so với chỉ tiêu của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Phước giao năm 2024;

+ Số việc chuyển kỳ sau 307 việc, tăng 92 việc (tăng 42,79%) so với cùng kỳ năm 2023.

- *Về tiền*: Tổng số giải quyết là 86.056.421.000đ (Tám mươi sáu tỷ không trăm năm mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi một nghìn đồng), trong đó: Số cũ chuyển sang (trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng) là 41.638.369.000đ (Bốn mươi một tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu ba trăm sáu mươi chín nghìn đồng); Số thụ lý mới là 44.418.052.000đ (Bốn mươi bốn tỷ bốn trăm mười tám triệu không trăm năm mươi hai nghìn đồng), tăng 26.825.986.000đ (Hai mươi sáu tỷ tám trăm hai mươi lăm triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn đồng), tăng 45,29% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả thi hành án dân sự năm 2024 của Chi cục đạt chỉ tiêu cả về việc và tiền nhưng số việc và tiền chuyển kỳ sau còn tăng cao 307 việc và 26 tỷ 825 triệu 986 nghìn đồng về tiền. Nguyên nhân dẫn đến kết quả thi hành án còn chuyển sang kỳ sau cao là do một số vụ việc Chi cục đã ký hợp đồng đo vẽ với Chi nhánh, thời hạn ra kết quả đo vẽ quá lâu; kết quả đo vẽ thừa đất có sự sai lệch về ranh giới; diện tích đất tăng hoặc giảm so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, một số hộ dân giáp ranh không ký vào kết quả đo vẽ nên gặp khó khăn trong việc áp dụng biện pháp kê biên, xử lý tài sản; lượng án chưa có điều kiện thi hành án tồn qua nhiều năm còn đáng kể do người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù, đã đi khỏi địa phương hoặc có ở địa phương nhưng không có tài sản để

thi hành án mà các đối tượng này không đủ điều kiện để miễn giảm nghĩa vụ thi hành án.

II. ĐỐI VỚI CÁC DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Tại kỳ họp này hai Ban HĐND đã tiến hành thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND thị xã trình kỳ họp, sau khi xem xét hai Ban có ý kiến như sau:

Ngoài các ý kiến đã nêu trong Báo cáo thẩm tra của hai Ban thì hai Ban nhất trí với nội dung dự thảo các Nghị quyết, các dự thảo Nghị quyết đã đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định, phù hợp với chính sách pháp luật của Nhà nước và sát với tình hình thực tế của địa phương.

Các Nghị quyết được xây dựng dựa trên cơ sở các căn cứ pháp lý, thể thức văn bản phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các Nghị quyết là cơ sở để UBND thị xã có kế hoạch chỉ đạo, điều hành đưa ra các giải pháp thực thi pháp luật, thu - chi ngân sách có hiệu quả, đảm bảo thực hiện thành công nhiệm vụ ngân sách địa phương năm 2025.

Đồng thời các Nghị quyết là cơ sở để Thường trực HĐND thị xã, các Ban HĐND thị xã, các Tổ đại biểu HĐND thị xã và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật.

III. KIẾN NGHỊ CỦA HAI BAN

Để đảm bảo công tác quản lý điều hành đạt hiệu quả trong năm 2025, hai Ban đề nghị UBND và VKSND, TAND, THADS thực hiện một số vấn đề cơ bản sau:

1. Đối với UBND thị xã

Thực hiện có hiệu quả về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

Tiếp tục nắm chắc tình hình, quyết liệt, quyết tâm hơn nữa trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XII đã đề ra. Đồng thời, tập trung trí tuệ tập thể, xây dựng kế hoạch phát triển cho giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với thực tế và xu hướng phát triển kinh tế của địa phương, đơn vị. Kết quả cụ thể trên từng ngành, lĩnh vực như sau:

Ứng phó và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với cải cách công vụ, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giữ vững quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao;

Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã, nâng cao nhận



thức, ý thức chấp hành pháp luật; tạo sự thống nhất giữa nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân khi thực hiện các nhiệm vụ.

Tập trung chỉ đạo và giải quyết kịp thời, tháo gỡ khó khăn trong công tác thủ tục chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Chỉ đạo các ngành tăng cường tham mưu về lĩnh vực xây dựng cơ bản, những giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025.

Tập trung chỉ đạo và có giải pháp đầu tư và thực hiện các dự án thuộc CTMTQG trong thời gia tới.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm và tổ chức tốt kế hoạch kiểm tra, bình xét khu dân cư văn hóa và gia đình văn hóa năm 2025, Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; bình đẳng giới nâng cao vị thế của người phụ nữ. Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đẩy mạnh chiến lược phát triển thanh niên; Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực văn hóa-thông tin.

Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải công nghiệp, chất thải độc hại và chất thải y tế. Kiên quyết, kịp thời xử lý các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác quản lý giá cả, quản lý thị trường, chống đầu cơ, buôn lậu, gian lận trong thương mại, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi và bảo quản thực phẩm; Tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn thông tin và an ninh mạng, giữ vững chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Tăng cường các giải pháp giảm tội phạm vi phạm pháp luật về trật tự xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. Chuẩn bị hồ sơ, điều kiện cần thiết đảm bảo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Tiếp tục duy trì các ca kíp trực chiến đấu, chiến đấu phòng không, phòng chống cháy nổ, phòng chống thiên tai, bảo đảm quân số trực sẵn sàng chiến đấu.

Duy trì công tác tiếp công dân, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung tham mưu giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền.

2. Đối với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã

Ngoài việc đề nghị yêu cầu khắc phục những mặt tồn tại và hạn chế đã thể hiện trong các Báo cáo, các cơ quan Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và Chi cục Thi hành án dân sự thị xã thực hiện tốt các vấn đề sau:

2.1. Kiến nghị chung

Việc xây dựng các báo cáo trình tại các kỳ họp của HĐND thị xã cần chú ý ngoài các hướng dẫn của ngành cần phải tuân thủ theo thể thức đã quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 về công tác văn thư.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn để người dân dễ tiếp cận và thao tác thuận lợi khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nhất là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao;

Tiếp tục quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ, thường xuyên tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức của ngành; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ, kịp thời chấn chỉnh và khắc phục những hạn chế trong công tác. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban, ngành hữu quan tại địa phương trong công tác của ngành.

Phối hợp với các cơ quan liên quan phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các vụ, việc tham nhũng, tiêu cực; tăng cường phối hợp thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế liên quan đến chức vụ. Kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát hiện các vi phạm, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh khắc phục.

2.2. Kiến nghị đối với từng Ngành

2.2.1. Viện kiểm sát nhân dân thị xã

Tiếp tục tăng cường, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng trong công tác kiểm sát tố giác, tin báo về tội phạm; Tiếp nhận, phân loại, xử lý kịp thời, chính xác các tố giác, tin báo về tội phạm, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi thụ lý giải quyết tố giác tin báo, tội phạm, trong quá trình hoạt động điều tra đảm bảo chất lượng hiệu quả thực hiện theo quy định để có đầy đủ căn cứ truy tố đúng người, đúng tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa xét xử hình sự.

Tiếp tục kiểm sát chặt chẽ các hoạt động tư pháp, phát hiện các vi phạm, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu chấn chỉnh khắc phục; chú trọng đảm bảo chất lượng các kháng nghị, kiến nghị.

Nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử để hạn chế thấp nhất các vụ án phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

2.2.2. Tòa án nhân dân thị xã

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; xây dựng chương trình tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đề ra giải pháp giải quyết các loại án đạt tỷ lệ thấp. Bên cạnh đó, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với những sai sót trong công tác chuyên môn, hạn chế thấp nhất tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan.

2.2.3. Chi cục thi hành án dân sự thị xã

Tiếp tục phấn đấu nâng cao tỷ lệ giải quyết về việc đạt chỉ tiêu do ngành đề ra; tập trung giải quyết các loại án có giá trị lớn, án liên quan đến các tổ chức tính dụng ngân hàng để kéo giảm lượng án tồn chuyên kỳ sau và nâng cao tỷ lệ giải quyết đối với các loại án này. Chủ động xây dựng kế hoạch, xác định các việc Thi hành án trọng điểm. Khắc phục các vi phạm trong hoạt động thi hành án, tăng tỷ lệ thi hành án đối án có điều kiện thi hành. Tăng cường phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan, sự hỗ trợ, hướng dẫn, chỉ đạo của các ngành cấp trên trong công tác thi hành án và đề xuất Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự thị xã có hướng giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với các vụ việc phức tạp, tồn đọng, khó thi hành án hiện nay.

Trên đây là báo cáo tổng hợp kết quả thẩm tra của hai Ban HĐND đối với các Báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp Thứ 17, HĐND thị xã khóa XII. Kính trình HĐND thị xã xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND thị xã; UBND thị xã;
- UBMTTQVM thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- LĐVP, CV (Dương);
- Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND THỊ XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Quang